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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 

คร้ังที่ 7/2561 2 

วันพฤหัสบดีท่ี 12 กรกฎาคม 2561 3 

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า 4 

----------------------------------------------  5 

ผู้มาประชุม 6 

1. รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์   ประธาน 7 

2. ผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา  รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 8 

3. ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 9 

4. ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์   กรรมการ 10 

5. ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย   รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ11 

6. ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์   กรรมการ 12 

7. ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์  ค าพา   ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากคณาจารย์กลุ่มผูส้อนรายวิชา กรรมการ 13 

       ทางคลินิก 14 

8. ผศ.น.สพ.ดร.สุชาติ   วัฒนชัย   ผู้ทรงคุณวุฒิจากอาจารย์ประจ าในคณะ  กรรมการ 15 

9. นายอุดร  พุทธิมา   ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ  ท าหน้าท่ีกรรมการและ 16 

           เลขานุการ 17 

ผู้ไม่มาประชุม 18 

1. รศ.สพ.ญ.กัลยา เจือจันทร์  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  กรรมการ 19 

2. ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์  บุตรอุดม  หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์   กรรมการ 20 

3. รศ.น.สพ.ดร.ประสาน  ตังควัฒนา  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากคณาจารย์กลุ่มผู้สอนรายวิชา กรรมการ 21 

       ทางปรีคลินิก 22 

4. ผศ.น.สพ.ดร.พีระพล  สุขอ้วน   ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากคณาจารย์กลุ่มผู้สอนรายวิชา กรรมการ 23 

       ทางปรีคลินิก  24 

5. รศ.น.สพ.สุทธิศักดิ์  นพวิญญูวงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากคณาจารย์กลุ่มผู้สอนรายวิชา กรรมการ 25 

       ทางคลินิก  26 
 27 

ผู้เข้าร่วมประชุม 28 

1. น.ส.อัญชรินทร์ อุ่นไธสง   พนักงานมหาวิทยาลัย ช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วยเลขานุการ 29 

 30 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 31 

 เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบ32 

วาระการประชุม ดังนี ้33 

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม 34 

1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ คร้ังที่ 6/2561 35 

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 36 

   ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เลขานุการท่ีประชุมน าเสนอรายงานการประชุม 37 

คณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์  ครั้งท่ี 6/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 7 มิถุนายน 2561 38 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังดังกล่าวโดยไม่มีการแก้ไข  39 
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ระเบียบวาระที่ 2      เร่ืองสืบเนื่อง 1 

2.1 การขอให้กลับไปใช้ชื่อ “กาลพฤกษ์” เป็นชือ่ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 2 

 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบการว่าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 2561 มี3 

มติใหก้ลับไปใช้ช่ือ “กาลพฤกษ์” เป็นช่ือต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น   4 

 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 5 

 6 

2.2 รับรองเกรด ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 7 

ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณารับรองเกรด ภาคปลาย ปีการศึกษา 8 

2559 รายวิชา 716 133 Principles of Animal Welfare ซึ่งตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 9 

6/2561 เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 2561 ให้ผู้รับผิดชอบประจ าวิชาน ากลับไปทบทวนการให้คะแนนดังกล่าว โดยผลการ10 

ทบทวน ปรากฏดังนี้  11 

โครงการปกติ     12 

เกรด A   จ านวน 34  คน   13 

เกรด B    จ านวน  8  คน 14 

เกรด F    จ านวน  1  คน 15 

โครงการพิเศษ 16 

เกรด A     จ านวน  25  คน   17 

เกรด B      จ านวน  17  คน 18 

เกรด C+    จ านวน   1  คน 19 

เกรด F      จ านวน   1  คน 20 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 21 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 22 

 23 

2.3 กระบวนการสรรหาคณบดี (วาระ 5 ตุลาคม 2561-4 ตุลาคม 2565) 24 

  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะแจ้งให้ทราบกระบวนการสรรหาคณบดี (วาระ 5 ตุลาคม 25 

2561-4 ตุลาคม 2565) ก าหนดการมีการเสนอช่ือล่วงหน้าในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 ณ ส านักงานสภา26 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และก าหนดวันท่ีไปใช้สิทธิ์เสนอช่ือ คือ วันท่ี 9 กรกฎาคม 2561 ณ กองบริหารงานคณะ 27 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีผู้ไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้า สายวิชาการ จ านวน 5 ราย สายสนับสนุน จ านวน 6 ราย จากผู้ท่ี28 

มีสิทธิ์เสนอช่ือท้ัง 2 สายๆ ละ 73 ราย ผลการมาใช้สิทธิ์เสนอช่ือสรุปได้ดังนี้ 29 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 
จ านวนผู้มีสิทธิ์        73  คน จ านวนผู้มีสิทธิ์           73 คน 
มาใช้สิทธิ์              65  คน  คิดเป็น  89 % 
(ล่วงหน้า 5 คน ใช้สิทธิ์วันนี้ 60 คน) 

มาใช้สิทธิ์                 64 คน คิดเป็น 88 % 
(ล่วงหน้า 6 ใช้สิทธิ์วันนี้ 58 คน) 

ไม่มาใช้สิทธิ์             8 คน   คิดเป็น 11 % ไม่มาใช้สิทธิ์                9 คน คิดเป็น 12 %    
 30 

โดยคณะกรรมการสรรหาฯได้มีการทาบทามผู้ถูกเสนอช่ือ จ านวน 4 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.31 

สรรเพชญ  อังกิติตระกูล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สาธร  พรตระกูลพิพัฒน์ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.32 

สมบูรณ์  แสงมณีเดช  และรองศาสตราจารย์ น .สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ ก าหนดให้ตอบรับภายในวันท่ี 13 33 
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กรกฎาคม 2561 เสนอเอกสารประกอบการพิจารณาภายในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 และก าหนดการสัมภาษณ์ใน1 

วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 2 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 3 

 4 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 5 

3.1 รายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของสายวิชาการ 6 

 ประธานเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา รายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลสัมฤทธิ์การ7 

ปฏิบัติงานของสายวิชาการ ตามท่ีประธานได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการรายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องของ8 

รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของสายวิชาการ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ประเมิน คณะกรรมการฯ ได้มี9 

ข้อเสนอแนะหลายประเด็น เช่น การรับรองผลงานวิจัย การประเมินตนเอง เป็นต้น ท้ังนี้ จะได้รวบรวม10 

ข้อเสนอแนะไปปรับในเกณฑ์ประเมินต่อไป โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้ด าเนินการ น าเข้าสู่เข้า11 

กระบวนการประชาพิจารณ์ต่อไป  เพื่อใช้ในรอบการประเมินครั้งต่อไป 12 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้ความเห็นต่อท่ีประชุมกรณีค าส่ังท่ีมีวาระ และเฉพาะกิจ มีความแตกต่างกัน13 

อย่างไร  14 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.นฤพนธ์  ค าพา ให้ความเห็นต่อท่ีประชุมกรณี ประธานหลักสูตรที่ไม่มี15 

นักศึกษามาเรียน มีเกณฑ์พิจารณาการให้คะแนนอย่างไร 16 

 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้ความเห็นต่อท่ีประชุมกรณี การรับรองผลงานสามารถมา17 

ลงทะเบียนรับรองได้โดยไม่ต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาท่ีก าหนดให้ลงทะเบียน ขอให้ทยอยมาลงทะเบียนได้เลย 18 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ และจะรวบรวมข้อเสนอแนะดังกล่าวน าไปประชาพิจารณ์ต่อไป 19 

 20 

3.2 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลต่างๆ ประจ าปี พ.ศ. 2561 21 

 ประธานเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา การเสนอช่ือผู้สมควรได้รับรางวัลต่างๆ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ซึ่งได้22 

เวียนไปยังกลุ่มวิชาและหน่วยงานให้เสนอช่ือแล้ว ผลปรากฏมีผู้เสนอช่ือรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการผลิตบัณฑิตดังนี้ 23 

1. ด้านการผลิตบัณฑิต ประเภทการจัดการเรียนการสอน รางวัลส่วนงานท่ีมีระบบและกลไก การบริหาร24 

จัดการหลักสูตรดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เสนอช่ือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.พีระพล  สุขอ้วน 25 

2. ด้านการผลิตบัณฑิต ประเภทการจัดการเรียน การสอน กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ รางวัลผู้สอนดีเด่น 26 

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เสนอช่ือ รองศาสตราจารย์ ดร.27 

ถาวร  มิ่งสกุล 28 

3. ด้านการผลิตบัณฑิต ประเภทการพัฒนานักศึกษา รางวัลการพัฒนานักศึกษาดีเด่น ส าหรับบุคลากร 29 

ประเภทสนับสนุน กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ คือ นายประพันธ์  แก่นจ าปา 30 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 31 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ  32 

 33 

3.3 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์ 34 

ประธานให้รองคณบดีฝ่ายบริหารเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ คือ 35 

1. ทีวีแขวนผนัง  จ านวน 1 เครื่อง ทดแทนอันเก่า งานห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง 36 

2. เครื่องตัดหญ้า 2 ล้อ เครื่องยนต์ HONDA รุ่น GP160 5.5 HP จ านวน 1 ตัว ทดแทนอันเก่า สถานีฟาร์มฝึก37 

นักศึกษา 38 

3. ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก จ านวน 2 ตู้  โรงพยาบาลสัตว์ 39 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ  40 
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3.4 ขอทุนสมทบในในโครงการผลิตต าราทางวิชาการ กรณี  ผู้ช่วยศาตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ราณี  ซิงห์  1 

ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาขอทุนสมทบในในโครงการผลิตต าราทาง2 

วิชาการ กรณี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ราณี  ซิงห์ หนังสือเรื่อง ยาต้านฮีสตามีนและยาต้านการอักเสบทางสัตว3 

แพทย์ จ านวน 178 หน้า รายละเอียดตามเอกสารเวียนในท่ีประชุม  4 

มติ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 5 

 6 

3.5 รับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ 7 

 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณารับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี ้8 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ ประจ าภาคต้น ปี9 

การศึกษา 2561 โดยผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา10 

วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ แล้วเมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 11 

2561 จ านวน 6 ราย คือ 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

  32 

 33 

 34 

 35 

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 36 

2561 โดยผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตว37 

แพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ แล้วเมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 จ านวน 2 ราย 38 

คือ 39 

 40 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ ประจ าภาคต้น ปี 11 

การศึกษา 2561 โดยผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา12 

วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ แล้วเมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 13 

2561 จ านวน 2 ราย คือ 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 33 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 34 

 35 

3.6 ขออนุมัติขยายเวลารับทุนส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิต กรณี น.สพ.พีระพัฒน์  ดีสุข และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 36 

น.สพ.สายใจ  กองเพชร 37 

  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาขออนุมัติขยายเวลารับทุนส่งเสริมและพัฒนา38 

บัณฑิต กรณี น.สพ.พีระพัฒน์  ดีสุข และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.สายใจ  กองเพชร ดังนี้ 39 
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1. น.สพ.พีระพฒัน์  ดีสุข  ขออนุมัติขยายเวลารับทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต ประจ าภาคต้น ปี1 

การศึกษา 2561 ส าหรับค่าธรรมเนียมการศึกษา รายวิชาวิทยานิพนธ์ จ านวน 3 หน่วยกิต เป็นเงินจ านวน 2 

13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) 3 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.สายใจ  กองเพชร ขออนุมัติขยายเวลารับทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต 4 

ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ส าหรับค่าธรรมเนียมการศึกษารายวิชา 710 997 ดุษฎีนิพนธ์ จ านวน 3 5 

หน่วยกิต เป็นเงินจ านวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 6 

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ 7 

 8 

3.7 รับรองผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 9 

ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณารับรองผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 10 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2560/2 จ านวน 1 ราย คือ นางสาวปิยมาศ  เกิดน้อย รายละเอียด11 

ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 12 

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองผู้ส าเร็จการศึกษาตามเสนอ 13 

 14 

3.8 แก้ไขเกรด I 15 

ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขเกรด I ดังนี้ 16 

- รายวิชา 716 103 Rodentia and Lagomorpha Health Care ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ราย 17 

คือ นางสาวพรชิตา  พิมดี   จากเกรด I    แก้ไขเป็นเกรด B+ 18 

- รายวิชา 714 312 พยาธิวิทยาเฉพาะระบบทางสัตวแพทย์ ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 จ านวน 6 ราย 19 

ดังนี ้20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

- รายวิชา 710 531 คลิกปฏิบัติด้านสัตว์เล็ก 1 ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ราย คือ นาย32 

สราวุธ  กันเตียง  จากเกรด I    แก้ไขเป็นเกรด C+ 33 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 34 

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองแก้ไขเกรด I ตามเสนอ 35 

 36 

 37 

 38 

 39 
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3.9 การเบิกจ่ายโครงการพิเศษหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 1 

ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาการเบิกจ่ายโครงการพิเศษหลักสูตรสัตว2 

แพทยศาสตรบัณฑิต โดยใช้คะแนนภาระงานด้านการสอนจากรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของสายผู้สอน เพื่อเทียบ3 

กับภาระงานขั้นต่ าตามเกณฑ์การเบิกจ่ายโครงการพิเศษ คือ ไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมงท าการต่อสัปดาห์ 4 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบดังนี้ 5 

1. ขอให้อาจารย์ทุกท่านส่งแบบ บก. 1  ในส่วนภาระงานด้านการสอน พร้อมทั้งลายมือชื่อรับรองว่ามี6 

ภาระงานสอนเปน็ไปตามเกณฑ์จริง 7 

2. ในกรณีที่อาจารย์ไม่ส่งแบบ บก1 จะไม่สามารถเบิกจ่ายในส่วนของตัวเองได้ 8 

3. โดยขอให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะตรวจสอบความถูกต้องอีกคร้ัง 9 

 10 

3.10 นักศึกษาขอโอนย้ายคณะเรียนระดับปริญญาตรี กรณี นางสาวปณัฏดา ประยูรสิทธิ 11 

ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณากรณีนักศึกษาขอโอนย้ายคณะเรียนระดับ12 

ปริญญาตรี กรณี นางสาวปณัฏดา ประยูรสิทธิ จากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการตลาด มาเรียนท่ี13 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารเวียนในท่ีประชุม 14 

ประธานให้ความเห็นในท่ีประชุมความว่า นักศึกษาดังกล่าวมีความมุ่งมั่นอยากจะเข้าศึกษาในคณะสัตว15 

แพทยศาสตร์ และได้เข้าร่วมโครงการ Vet Camp ในปี 2559 เมื่อครั้งเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย16 

ได้รับทุนแลกเปล่ียนโครงการนักเรียนไปเรียนภาษาท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา  เกรดเฉล่ีย ม.ปลาย 3.26 การขอ17 

โอนย้ายในครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบฯ การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555 หมวด 10 ข้อ 35 โดยจะโอนย้ายมา18 

เป็นนักศึกษา รหัส 61   19 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.นฤพนธ์  ค าพา  ให้ความเห็นในท่ีประชุมความว่า นักศึกษาดังกล่าว สอบไม่20 

ผ่านเกณฑ์เข้าศึกษาต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยวิชาคณิตศาสตร์ สอบคะแนนในส่วนนี้ได้ 20 คะแนน (ตามท่ี21 

คณะก าหนดไว้ขั้นต่ าคือ 25 คะแนน) และมีผลการเรียนเฉล่ีย ภาคการศึกษาท่ี 1 เท่ากับ 2.8 และภาคการศึกษาท่ี 22 

2 เท่ากับ 1.9 และมีสอบตกในหนึ่งรายวิชา     มีผลการเรียนเฉล่ียตลอดปีเท่ากับ 2.3 จึงไม่เห็นด้วยท่ีจะรับโอนย้าย23 

นักศึกษาดังกล่าว 24 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับโอนย้ายนักศึกษาดังกล่าวเข้าศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในปีการศึกษา 25 

2561 26 

 27 

3.11 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2560-28 

มิถุนายน 2561) 29 

 ประธานเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 30 

 พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2560-มิถุนายน 2561)  จ านวน 4 เสาหลัก งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 31 

17,407,000 บาท งบประมาณท่ีใช้จริง 9,718,164 บาท ผลการด าเนินงานตามแผน ยังไม่ได้ท า จ านวน 1 32 

โครงการ (โครงการสัปดาห์สุขภาพสัตว์ ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2561) อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 24 33 

โครงการ เสร็จส้ินจ านวน 26 โครงการ รวมทั้งส้ิน 51 โครงการ สรุป ดังนี้ 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 
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 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 21 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 22 

 23 
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3.12 รายงานผลการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 1 

2560-มิถุนายน 2561) 2 

ประธานเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการด าเนินงานแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 3 

พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2560-มิถุนายน 2561) และส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นความเส่ียงในอนาคตอีกคือ กรณีมีการทรุด4 

ตัวของดินท่ีอาคารสัตววิทยรักษ์ ซึ่งทางผู้อ านวยการโรงพยาบาลสัตว์ ก็ได้ท าหนังสือแจ้งไปยังกองอาคารและสถานท่ีไป5 

แล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 6 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 7 

 8 

3.13 แก้ไขประกาศกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะ 9 

 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขประกาศกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการ10 

ผลิตบัณฑิตคณะ โดยคณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุงการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ค่าธรรมเนียม11 

นักศึกษาต่างชาติ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัย ตามท่ีจ่ายจริงท่ีก าหนดไว้ไม่เกิน12 

หลักสูตร ขอให้ระบุความชัดเจนของข้อความ “ตามท่ีจ่ายจริงไม่เกินระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด”ด้วย 13 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ  14 

 15 

3.14 ลูกจ้างประจ าขอเปลี่ยนสถานภาพ 16 

 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายบริหารเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาลูกจ้างประจ าขอเปล่ียนสถานภาพ จ านวน 1 17 

ราย คือ นายวีระยุทธ  สามหาดไทย  โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 18 

ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 4/2560) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพเป็น19 

พนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 มี20 

ผลบังคับใช้ ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ท าหน้าท่ีเป็นผู้ประเมินความรู้21 

ความสามารถของผู้แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพ โดยมีผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าท่ีมีอยู่ ย้อนหลัง 3 ปี22 

ติดต่อกัน กรณีลูกจ้างประจ าจะต้องมีคะแนนประเมินต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป  โดยจะต้องส่งเอกสารฯ ให้แก่23 

มหาวิทยาลัย รอบท่ี 1 วันท่ี 1 พฤศจิกายน และรอบ 2 วันท่ี 1 พฤษภาคม ท้ังนี้ บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติตาม24 

หลักเกณฑ์ข้างต้น  25 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นร่วมกันให้ผลการประเมินบุคคลดังกล่าว ผ่าน และ 26 

เห็นสมควรให้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป 27 

 28 

3.15 ขออนุมัติตัดโอนรถแทรคเตอร์ขุดดิน (แบคโฮ) 29 

  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายบริหารเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาขออนุมัติตัดโอนรถแทรคเตอร์ขุดดิน (แบคโฮ) 30 

หมายเลขครุภัณฑ์ สพ 01-80-1/35 ไปยังกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและส่ิงแวดล้อม เพื่อน าไปใช้31 

ปฏิบัติงาน การปรับพื้นท่ี ขุดดิน ขุดลอก การจัดการด้านภูมิทัศน์ และการดูแลสวนป่าภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 32 

เพื่อสะดวกในการจะซ่อมแซมบ ารุงรักษาต่อไป 33 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 34 

 35 

3.16 การติดต่อประสานงานหลังปรับโครงการกับอาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาต่างๆ 36 

ประธานเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาการติดต่อประสานงานหลังปรับโครงสร้างกับอาจารย์สังกัดกลุ่มวิชา37 

ต่าง ๆ โดยได้มีการหารือกับประธานสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งได้มอบหมายภาระเพิ่มเติมของคณะกรรมการ38 

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์เป็นผู้ประสานงานต่าง ๆ ในกลุ่มวิชา หากมีการเกษียรหนังสือก็จะไปท่ีผู้ประสานงาน39 
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กลุ่มวิชาต่าง ๆ และให้ลูกจ้างประจ าท่ีปฏิบัติงานตามกลุ่มวิชาเป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งจะมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องมา1 

ประชุมหารือต่อไป 2 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 3 

 4 

3.17 ขอทุนสนับสนนุเพือ่เข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การ5 

ออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ างวด6 

ท่ี 6/2561  7 

  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ขอทุนสนับสนุนเพื่อเข้าร่วม8 

การน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม 9 

และส่ิงประดิษฐ์ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ างวดท่ี 6/2561 จ านวน 2 ราย คือ 10 

1. อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ปาณิสรา  คุณกิตติ  เพื่อขอรับทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติใน11 

ต่างประเทศ จ านวนเงิน 25,000 บาท รูปแบบการน าเสนอ Poster Presentation ในหัวข้อเรื่อง Bacterial 12 

Isolation from urinary tract infections and urinary tract infection associated with uroliths 13 

formation in Dogs: a retrospective study ภายใต้ช่ือการประชุม 43rd World Small Animal Veterinary 14 

Association Congress and 9th RASAVA Congress. จัดโดย World Small Animal Veterinary Association.  15 

ระหว่างวันท่ี 25-28 กันยายน 2561  ณ ประเทศ Singapore  16 

2. อาจารย์ สพ.ญ.ดร.เกตุมณี  เสนาพันธ์  เพื่อขอรับทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติใน17 

ต่างประเทศ จ านวนเงิน 82,655.56 บาท รูปแบบการน าเสนอ Oral Presentation ในหัวข้อเรื่อง Rice blood 18 

pressure and improve vascular function in L-NAME-induced hypertensive rats ภายใต้ช่ือการประชุม 19 

Europhysiology 2018 จัดโดย The Physiological Society, the Scandinavian Physiological Society, the 20 

Deutsche PhysiologyischeGesellschaft and the Federation of European Physiological Societies  21 

ระหว่างวันท่ี 14-16 กันยายน 2561  ณ เมืองลอนดอน  ประเทศสหราชอาณาจักร 22 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และส่งออกให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 23 

 24 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ  25 

4.1 สาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 26 

 ประธานแจ้งท่ีประชุมสาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี ้27 

1. ผลการสรรหาผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ปรากฏว่า รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.28 

ประพันธ์ศักดิ์  ฉวีราช  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ อีกหนึ่งวาระ นบัต้ังแต่29 

วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 30 

2. ผลการสรรหาผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก  31 

3. การสรรหาอธิการบดี ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรียบร้อยแล้ว โดยมี นายเตช 32 

บุนนาค เป็นประธาน และมีคณะกรรมการ จ านวน 10 ท่านร่วมเป็นคณะกรรมการ ท าหน้าท่ีสรรหา33 

อธิการบดี และก าหนดให้มีการเสนอช่ือในวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2561 และด ารงต าแหน่งในวันท่ี 6 34 

กุมภาพันธ์ 2562 35 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ  36 

 37 

4.2 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานห้องตรวจชันสูตรโรคปศุสัตว์ฯ ประจ าเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2561 38 

  ประธานแจ้งท่ีประชุมรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานห้องตรวจชันสูตรโรคปศุสัตว์ฯ ประจ าเดือน39 

พฤษภาคม-มิถุนายน 2561 ดังนี ้40 
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ท้ังนี้ จะจัดให้มีพนักงานวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยงานในส่วนดังกล่าว ซึ่งจะเร่งด าเนินการต่อไป  34 

 รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า การจัดระบบการปฏิบัติงานห้องตรวจชันสูตรโรค35 

ปศุสัตว์ฯ ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 การจัดนักวิทยาศาสตร์ จะเป็นทางงานห้องปฏิบัติการและ36 

สัตว์ทดลอง เป็นผู้ด าเนินการ  จัดหาพัสดุคือ นางพรรณอร  รักสนิท ส่วนท่ี 2 กระบวนการรับเงิน คือ โรงพยาบาล37 

สัตว์ เป็นผู้ด าเนินการ บางกรณีท่ีเกิดขึ้นการออกใบเสร็จรับเงินช้า เนื่องจามีการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ 38 

หลักฐานยังไม่เห็น จึงไม่สามารถโอนเงินได้ เช็คส่ังจ่ายล่วงหน้า ยังไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ อาจจะเรียกเก็บ39 

ภายใน 2 อาทิตย์  40 
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 มติ ที่ประชุมรับทราบ  1 

 2 

4.3 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจ าเดือนมิถุนายน 2561 3 

 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายบริหารแจ้งให้ท่ีประชุมทราบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและ4 

งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ประจ าเดือนมิถุนายน 2561 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 จากระบบ KKUFMIS ดังนี้  5 

เงินงบประมาณแผ่นดินท่ีต้ังไว้จ านวนเงิน 2,797,900.00 บาท ได้ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว 2,298,088.11 บาท คิด6 

เป็น 82.14% คงเหลือจ านวนเงิน 499,811.89 บาท ส่วนงบประมาณเงินรายได้ท่ีต้ังไว้ จ านวนเงิน 67,836,519.00 7 

บาท ได้ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว 38,603,939.07 บาท คิดเป็น 56.91% คงเหลือจ านวนเงิน 28,462,079.93 บาท 8 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  9 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ  10 

 11 

4.4 การขอข้อมูลการใช้สัตว์และซากสัตว์ในรายวิชาปฏิบัติการและคลินิกปฏิบัติ ประจ าปีการศึกษา 2561 12 

ประธานให้รองคณบดีฝ่ายบริหารแจ้งให้ท่ีประชุมทราบการขอข้อมูลการใช้สัตว์และซากสัตว์ในรายวิชา13 

ปฏิบัติการและคลินิกปฏิบัติ ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวนท้ังหมด 75 รายวิชา ได้มาแล้วจ านวน 24 รายวิชา และได้14 

ท าหนังสือแจ้งขอไปอีกครั้งก าหนดส่งภายในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 โดยมี นางพิณซอ  กรมรัตนาพร เป็นผู้รับผิดชอบ15 

ในเรื่องดังกล่าว 16 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ  17 

 18 

4.5 รายงานผลการด าเนินงานร้านอาหาร โรงอาหารคณะฯ 19 

  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายบริหารแจ้งให้ท่ีประชุมทราบรายงานผลการด าเนินงานร้านอาหาร โรงอาหาร20 

คณะฯ ซึ่งจะครบสัญญาในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 จึงได้ด าเนินการประกาศคัดเลือกผู้ประกอบใหม่ มีผู้เสนอมา21 

จ านวน 4 ร้าน คือ ร้านเดิม จ านวน 2 ร้าน ร้านใหม่ จ านวน 2 ร้าน ครบจ านวน 4 ร้านตามท่ีก าหนด จึงได้มีการท า22 

สัญญาอนุญาตให้ประกอบการร้านอาหารระยะเวลา 2 ปี เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 23 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้มีการเขียนป้ายชื่อร้านอาหารผู้ประกอบการใหม่ทั้ง 4 รายด้วย 24 

 25 

4.6 ตารางเรียนวิชาคลินิกและสหกิจศึกษา 26 

ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ ท่ีประชุมทราบตารางเรียนวิชาคลินิกและสหกิจศึกษา 27 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 28 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ  29 

 30 

4.7 Prof. Murase จาก Tottori University มาท าวิจัยร่วม ในวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561 31 

  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งใหท่ี้ประชุมทราบ Prof. Murase จาก Tottori University มาท าวิจัยร่วม 32 

ในวันท่ี 18-21 กรกฎาคม 2561 ซึ่งปีนี้ได้มาท าวิจัยร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.พัชรา  เผือกเทศ 33 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ  34 

 35 

4.8 ผลการประเมินตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน 36 

ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบผลการประเมินตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 37 

รอบ 9 เดือน มีค่าคะแนน 2.4846 ตามรายละเอียดตัวชี้วัด ดังนี้38 
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รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 23 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ24 
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4.9 ปฏิทินกิจกรรมประจ าเดือน 1 

 ประธานแจ้งให้ทราบปฏิทินกิจกรรมประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ2 

การประชุม 3 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 4 

 5 

4.10 รายงานผลการตรวจสอบสภาพพื้นที่และความปลอดภัยของอาคารสัตววิทยรักษ์ โรงพยาบาลสัตว์ 6 

  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์แจ้งให้ทราบรายงานผลการตรวจสอบสภาพพื้นท่ีและความ7 

ปลอดภัยของอาคารสัตววิทยรักษ์ โรงพยาบาลสัตว์  พบว่า มีพื้นท่ีและถนนทรุดตัวหลายจุด และน้ าท่วมขัง กอง8 

อาคารและสถานท่ี แจ้งว่าเห็นควรให้มีการแก้ไขการจัดท าแบบแก้ไขปรับปรุงถนน ทางเท้าและผนัง ในส่วนท่ีทรุด9 

และแตกร้าว จัดท าแบบแก้ไขระบบประปาและสุขาภิบาลบริเวณอาคารท้ังหมด รายละเอียดตามเอกสารประกอบ10 

วาระการประชุม 11 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 12 

 13 

4.11 สรุปโครงการค่ายบูรณาทางสัตวแพทย์ คร้ังที่ 14 14 

ประธานให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์แจ้งให้ทราบสรุปโครงการค่ายบูรณาทาง15 

สัตวแพทย์ ครั้งท่ี 14 ดังนี้ 16 

1.  วันท่ีจัดโครงการ   : ระหว่างวันท่ี 19-28 มิถุนายน 2561  ณ อ าเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 17 

2.  ผู้เข้าร่วมโครงการ : นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-5 จ านวน 91 คน 18 

     คณาจารย์  น.สพ.จากโรงพยาบาลสัตว์ และบุคลากร รวม จ านวน 16 คน 19 

3.  สัตว์ที่เข้ารับบริการ  20 

สัตว์เล็ก   จ านวน     868 ตัว  (สุนัข=726  แมว= 142) 21 

สัตว์ใหญ่  จ านวน   1,877 ตัว  (โค= 1,665  กระบือ =212) 22 

ไก่          จ านวน     912 ตัว 23 

รวมท้ังส้ิน  จ านวน  3,657 ตัว 24 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ -จากส านักบริการวิชาการ   จ านวน 150,000 บาท 25 

       -จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จ านวน   50,000 บาท  26 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 27 

 ประธานให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ไปท าความเข้าใจ28 

กับนักศึกษากรณีการจ่ายเงินค่าตอบแทนสถานท่ี และการท าความสะอาดหลังจากปิดค่ายด้วย 29 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 30 

 31 

4.12 ก าหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 32 

ประธานให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์แจ้งให้ทราบก าหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา33 

ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 34 

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องประชุมประจักษ์  พัวเพิ่มพูลศิริ 35 

      เวลา     กิจกรรม 36 

08.30-09.00 น.  -ลงทะเบียน  รับอาหารว่างและเครื่องด่ืม 37 

09.00-09.15 น.  -เจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน 38 

    คณบดีกล่าวเปิดงาน และต้อนรับนักศึกษาใหม่ รุ่นท่ี 32  และผู้ปกครอง 39 
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09.15-09.20 น. -แนะน าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรงานวิจัยและบริการการศึกษา 1 

                              และผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษา 2 

09.20-09.30 น.  -รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บรรยาย หัวข้อ “หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน” 3 

09.30-10.00 น.  - รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  เล่าเรื่อง  4 

    "การใช้ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น” 5 

10.00-10.45 น.   -ภารกิจด้านทะเบียน งานวิจัยและบริการการศึกษา ช้ีแจงการลงทะเบียน 6 

                               โดย นางรัคณภรณ์  ใจไวย์ธนา 7 

10.45-11.00 น.   -ตอบข้อซักถามหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็น 8 

11.00-12.00 น.            -น.สพ.ธนวัสส์  วิบูลย์อุทัย (ศิษย์เก่ารุ่นท่ี 1) บรรยาย หัวข้อ  9 

 “เรียนอย่างไร ให้อนาคตสดใส” 10 

12.00 น.    พัก รับประทานอาหารกลางวัน  (มีข้าวกล่องส าหรับนักศึกษาและผู้ปกครอง) 11 

13.00-14.00 น.   -อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาและผู้ปกครอง 12 

14.00-15.00 น.   -สโมสรนักศึกษา พาน้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ช้ัน5   13 

                               อาคารพิเซฎฐ์ฯ 14 

 15 

4.13 ก าหนดการแคมป์โรคพิษสุนัขบ้า 16 

ประธานให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์แจ้งให้ทราบก าหนดการแคมป์โรคพิษสุนัข17 

บ้า ในวันท่ี 3-5 สิงหาคม 2561 ซึ่งได้มีการประสานงานกับนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว 18 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 19 

 20 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่น ๆ 21 

5.1 จรรยาบรรณและธรรมาภิบาล 22 

 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายบริหารแจ้งท่ีประชุมทราบจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล ซึ่งได้มีประกาศ23 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ี 1400/2561 เรื่อง ก าหนดการกระท าอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ24 

ปฏิบัติงานและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ซึ่งได้ส าเนาเวียนให้ทุกกลุ่มวิชา/หน่วยงาน ทราบแล้ว 25 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 26 

 27 

5.2 วันสัตวแพทย์ไทย 28 

 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์แจ้งให้ทราบวันสัตวแพทย์ไทย คือ วันท่ี 4 สิงหาคมของทุกปี ซึ่ง29 

กิจกรรมดังกล่าวสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีกิจกรรมท าบุญตักบาตร ไถ่30 

ชีวิตโคกระบือ ในอนาคตทางคณะอาจจะมีส่วนร่วมกิจกรรมดังกล่าวในส่วนภูมิภาค 31 

 ประธานให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า อาจจะมอบนโยบายไปให้สโมสรนักศึกษา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษา32 

ได้ระลึกถึงวันสัตวแพทย์ไทย จัดให้มีกิจกรรม และเป็นช่วงเปิดเทอมนักศึกษาก็จะได้มาร่วมท ากิจกรรมได้จ านวน33 

มาก และบิดาของสัตวแพทย์ไทย ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องท่ีทางคณะควรจะได้มองในอนาคตต่อไป 34 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 35 

 36 

5.3 งบประมาณและกิจกรรมที่จะด าเนินการตามแผน 37 

  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์แจ้งให้ทราบงบประมาณและกิจกรรมท่ีจะด าเนินการตามแผน  38 

ซึ่งจะมีกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพสัตว์ ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมท่ีจะต้องด าเนินการตามแผน ซึ่งปีนี้ได้ลดการท าหมันลง 39 



- 19 - 
 

 

การฉีดวัคซีนยังคงด าเนินการอยู่ ซึ่งปีนี้สัปดาห์สุขภาพสัตว์จะลงไปท่ีผู้ประกอบการ และในปีนี้จะจัดให้มีการอบรม1 

เชิงปฏิบัติการ   น าทีมโดย นายพิทัย  กาญบุตร  นักเทคนิคการแพทย์ ช านาญการพิเศษ ซึ่งจะจัดให้การอบรมเชิง2 

ปฏิบัติการเรื่อง การตรวจจุลทรรศนศาสตร์วินิจฉัยคลินิกทางสัตวแพทย์ ในวันท่ี 6 กันยายน 2561 โดยจะขอ3 

สนับสนุนสปอนเซอร์จากบริษัท 4 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 5 

 6 

5.4 ติดตามแผนผังโครงสร้างองค์กรหลังปรับโครงสร้าง 7 

 ประธานให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย  หารือท่ีประชุมเพื่อติดตามแผนผังโครงสร้าง8 

องค์กรหลังปรับโครงสร้าง ซึ่งประธานช้ีแจงความว่า ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะได้ด าเนินการให้คณบดีแล้ว 9 

ซึ่งจะน าเข้าท่ีประชุมให้ทราบในครั้งต่อไป 10 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 11 

 12 

5.5 ค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกสถาบัน 13 

 ประธานให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.นฤพนธ์  ค าพา  หารือในท่ีประชุมความว่าคณะ มีแผนในการ14 

การปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาอย่างไรให้เหมาะสม มีการเก็บค่าหน่วยกิตอย่างไร 15 

 ประธาน ช้ีแจงความว่า คณบดีจะขอรับไปหารือกับรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ และจะมา16 

แจ้งให้ทราบในท่ีประชุมครั้งต่อไป 17 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 18 

 19 

5.6 วารสารสัตวแพทย์ มข. 20 

 ประธานแจ้งให้ประชุมทราบวารสารสัตวแพทย์ มข. ได้เปล่ียนเป็น E-journal แล้ว ฉบับท่ี 1 ปีท่ี 28 เดือน21 

มกราคม-มิถุนายน 2561 และเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาเปล่ียนช่ือวารสารด้วย เพื่อจะได้เพิ่มความเป็นระดับ22 

นานาชาติอีกทางหนึ่ง 23 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นชอบเปลี่ยนชื่อวารสารเป็น Veterinary and One Health 24 

Journal และขอให้น าชื่อดังกล่าวหารือเพื่อความถูกต้องของการใช้ภาษาต่อไป 25 

 26 

เลิกประชุมเวลา 15.40 น. 27 

 28 

 29 

 30 

            (นายอุดร  พุทธิมา) 31 

                        กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะฯ 32 
 33 

 34 

 35 

นายอุดร  พุทธิมา 36 

นางสาวอัญชรินทร์  อุ่นไธสง 37 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 38 

 39 

 

 

 

 

 

   
 

         

 
 

    
 

   
   


